

**CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP  
Hoạt động công tác Đoàn, Hội, Đội trường học  
năm học 2020 – 2021**

-----

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo các hoạt động Đoàn – Hội – Đội trường học trong năm học 2020 – 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất triển khai các nội dung phối hợp hoạt động năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

**I. NỘI DUNG**

**1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong học sinh, đoàn viên giáo viên trẻ**

1.1. Triển khai tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quyết định, Đề án của Chính phủ, Trung ương Đoàn và văn bản cụ thể hóa chỉ đạo của tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, giai đoạn 2020 - 2030”; 04 bài học lý luận chính trị của Đoàn; xây dựng hình mẫu thiếu nhi Bến Tre “Cháu ngoan Bác Hồ - Không ngại việc khó – Thi đua sáng tạo”, Người thanh niên Đồng Khởi mới “Yêu nước – Bản lĩnh – Hiếu thảo – Tình nguyện”, hình mẫu người giáo viên trẻ “Tâm với nghề, nêu gương tốt, chuyên môn giỏi, tình nguyện tích cực, ứng xử văn minh” trong đó chú trọng sử dụng các hình thức tuyên truyền bằng tranh, ảnh cô đọng, bài viết, đoạn phim ngắn về các tấm gương đội viên, học sinh, sinh viên điển hình trên các trang mạng xã hội, website...Tuyên truyền và triển khai Luật trẻ em, triển khai Đề án tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em giai đoạn 2018 - 2022.

1.2. Tiếp tục tổ chức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần theo nghi thức Đội trong các Liên đội. Triển khai tổ chức tốt ngày hội “Thiếu nhi khoẻ” trong khối tiểu học và “Tiến bước lên đoàn” trong khối THCS chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi, các đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), 90 năm Ngày thành lập

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). Trong đó, các cấp bộ Đoàn trường học tập trung chỉ đạo, tổ chức hiệu quả, có tính lan tỏa cao đối với xã hội các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức cuộc thi “*Tự hào trong tôi*” tuyên truyền các ca khúc về cách mạng, về Đoàn Thanh niên, về tuổi trẻ Việt Nam.

1.3. Tiếp tục triển khai phong trào “*Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy*” bằng nhiều hình thức mới, phong phú và đa dạng gắn với chương trình giáo dục phổ thông mới, tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trang bị kỹ năng thực hành xã hội hỗ trợ học sinh đạt được các phẩm chất và năng lực theo yêu cầu; tập trung định hướng cho học sinh học tập, thực hành, lao động, rèn luyện tinh thần yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, thương yêu, chia sẻ giúp đỡ nhau, nhất là các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức sinh hoạt chủ đề, chủ điểm “*Tự hào truyền thống Đội ta*”, các hoạt động, công trình phần việc của đội viên, học sinh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (từ tháng 4 - tháng 5/2021). Tổ chức các cuộc thi viết cảm nhận, thiết kế infographic, kỷ yếu 80 Mùa hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước miêu tả về những tấm gương đội viên, học sinh tiêu biểu của tỉnh, đóng góp của những thầy cô giáo, thế hệ đội viên tiêu biểu và giải pháp đóng góp cho quê hương trong thời gian tới....

1.4. Cung cấp kịp thời các thông tin chính thống về tình hình chính trị - kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, phòng chống “*Diễn biến hòa bình*”; kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng dư luận trong đoàn viên, học sinh, giáo viên trẻ đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, biển đảo. Nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên trường học; tuyên truyền, định hướng dư luận, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác các thông tin trên mạng xã hội; tuyên truyền việc triển khai đề án đưa nội dung giáo dục quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, trong đó, tập trung đồng bộ các giải pháp tuyên truyền để thiếu nhi, phụ huynh, người thân của các em nắm và hiểu được các quy định của Luật Trẻ em. Tham mưu cho tổ chức Đoàn các cấp duy trì và phát huy tốt vai trò thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

## **2. Phối hợp hoạt động giáo dục kỹ năng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, đội viên, học sinh**

2.1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “*Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay*”; tổ chức đồng loạt diễn đàn “*Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường*” tại các trường THPT, TTGDTX trong toàn tỉnh. Tổ chức tuyên dương các gương điển hình tiêu biểu trong học tập, rèn luyện; tăng cường các hoạt động hỗ trợ, giao lưu với các tấm gương học sinh, sinh viên vượt khó, đạt thành tích cao. Tổ chức tuyên dương “*Nhà giáo trẻ tiêu biểu*”, danh hiệu “*Sinh viên 5 tốt*”, “*Học sinh 3 rèn luyện*”

và “*Học sinh 3 tốt*”, hình mẫu thiếu nhi Bến Tre. Triển khai các giải pháp kết nối, phát huy các gương điển hình sau tuyên dương.

2.2. Các Liên đội thực hiện nghiêm túc lễ chào cờ, hát Quốc ca và nâng cao chất lượng sinh hoạt liên đội dưới cờ hằng tuần để giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biển đảo, biên giới; về tình thầy trò, tình bạn, gắn với tuyên truyền gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt; sinh hoạt hàng tháng theo chủ đề, chủ điểm gắn với thực hiện phong trào nói lời hay, làm việc tốt,...

2.3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên (sửa đổi), các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên (sửa đổi), Luật trẻ em năm 2016; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Biên soạn, cung cấp các tài liệu, sản phẩm tuyên truyền phổ biến pháp luật; tham mưu các chính sách phù hợp với đội viên, đoàn viên, thanh niên trường học. Tổ chức đa dạng các hoạt động trong Ngày pháp luật Việt Nam: Ngày hội “*Tuổi trẻ hiểu luật, chấp hành luật*”; sân chơi “*Rung chuông vàng*” tìm hiểu pháp luật; phiên tòa giả định. Tuyên truyền về tác hại và cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, tránh ma túy, các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy và tội phạm ma túy. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký giao ước thi đua đầu năm học thực hiện cuộc vận động “*Ba không với ma túy*”.

2.4. Tổ chức Chương trình “*Thắp sáng ước mơ khởi nghiệp tuổi trẻ Bến Tre*” trong đó chú trọng gặp gỡ những nhân vật tiêu biểu, cán bộ Đoàn, Hội, Đội xuất sắc. Triển khai chương trình “*Gắn kết yêu thương*” đạt hiệu quả.

2.5. Tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống theo phương pháp giáo dục hiện đại, kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, ứng xử văn hóa cho đoàn viên, đội viên, học sinh. Lồng ghép các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, truyền thông điệp đẹp cho học sinh trong tham gia các hoạt động tài trợ, từ thiện trong và ngoài trường học.

**3. Đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế cho học sinh.**

3.1. Phát động đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc vận động “*Mỗi thanh niên trường học một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo*”; tổ chức các “*Ngày hội sáng tạo*”, trình diễn các mô hình sáng tạo, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong học sinh, sinh viên; khuyến khích sinh viên, cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động sáng tạo khác; tích cực chia sẻ thông tin ý tưởng, sáng kiến qua Cổng thông tin “*Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam*” và ứng dụng di động “*Sáng tạo trẻ*”. Tiếp tục triển khai hoạt động “*Thách thức để sáng tạo*” trên mạng xã hội. Phát động đoàn viên, đội viên, học sinh tham gia cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Tin học trẻ, Em yêu khoa học...

3.2. Triển khai các giải pháp tổng hợp, biểu dương và sử dụng các ý tưởng sáng tạo của thanh niên. Có hình thức phân loại, phát huy các ý tưởng sáng tạo của đội viên, học sinh, sinh viên theo nhóm đối tượng, ngành học, trường học để khuyến khích tối đa khả năng sáng tạo của các em. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về các cuộc thi, các hoạt động sáng tạo trước, trong và sau khi chương trình được tổ chức.

3.3. Tổ chức các hội thảo khoa học, diễn đàn hướng dẫn phương pháp tư duy sáng tạo cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ. Tổ chức các buổi các hoạt động gặp gỡ sinh viên, giảng viên trẻ với các cá nhân tiêu biểu, điển hình đã thành công trên các lĩnh vực.

3.4. Triển khai mô hình “*Không gian sáng tạo trẻ*” trong trường học để học sinh, sinh viên giới thiệu, chia sẻ các ý tưởng, giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực; chỉ đạo 100% Đoàn trường thành lập và duy trì hiệu quả các mô hình câu lạc bộ sáng tạo trẻ. Phát huy vai trò và hoạt động của các Câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ Tiếng Anh ở các trường.

3.5. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục đội viên, học sinh ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, bảo vệ môi trường thông qua phong trào “*Kế hoạch nhỏ*” và thực hiện công trình măng non gắn với phần việc cụ thể của từng đội viên.

#### **4. Tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ; phân luồng, định hướng nghề nghiệp; khởi nghiệp, việc làm và tạo môi trường để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao**

4.1. Triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 với phương thức: tổ chức theo giai đoạn gắn với địa bàn cụ thể. Phát huy hiệu quả, tinh thần xung kích của các đội hình “*Hoa phương đở*”, Khăn hồng tình nguyện trong góp phần giáo dục kỹ năng sống, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Tiếp tục triển khai chương trình “*Tiếp sức mùa thi*” theo hướng tập trung các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho thí sinh trước kỳ thi: ôn luyện thi, tư vấn trực tuyến, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo... Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ như “*Thứ bảy tình nguyện*”, “*Chủ nhật xanh*”, “*Hiến máu nhân đạo*”, các hoạt động hưởng ứng phong trào “*Phòng chống tác hại của rác thải nhựa*”. Tiếp tục củng cố, xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông.

4.2. Tổ chức hiệu quả các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, chọn ngành, nghề, chọn trường và định hướng về nghề nghiệp trong tương lai cho học sinh THPT, TTGDNN-GDTX, các diễn đàn khởi nghiệp để thay đổi quê hương, hành trình đến với làng nghề của học sinh Tiểu học, THCS. Quan tâm nắm bắt nhu cầu học tập, nghề nghiệp, việc làm của các em học sinh không đủ điểm đậu vào các trường THPT trong tỉnh để hỗ trợ, tư vấn kịp thời.

4.3. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em nghèo, trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ học sinh yếu, kém trong học tập để đảm bảo không có học sinh bỏ học vì học lực yếu, kém. Tổ chức tốt Cuộc vận động “*Giúp bạn đến trường*”. 100% các Liên đội, các Đoàn trường THPT nhận giúp đỡ ít nhất 10 thiếu nhi, học sinh, đội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện công trình Nâng bước đến trường vận động kinh phí thăm hỏi, tặng học bổng cho đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào đợt hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

4.4. Tổ chức các hoạt động truyền thông khởi nghiệp; xây dựng các tổ tư vấn khởi nghiệp; thành lập CLB khởi nghiệp và ý tưởng khởi nghiệp trong trường học. Có hình thức cụ thể trong kết nối, hỗ trợ và phát huy ý tưởng khởi nghiệp, hình thành các mô hình khởi nghiệp trong các trường, các liên đội.

4.5. Tham gia Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 của tổ chức Teach For Việt Nam.

4.6. Chú trọng tổ chức tốt các hoạt động đào tạo kỹ năng cho học sinh, trong đó tập trung đến kỹ năng sống, thực hành xã hội; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đưa các trò chơi dân gian, các loại hình dân ca vào hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường.

4.7. Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong trường học cho thiếu nhi, đội viên, đoàn viên, thanh niên. Tổ chức các mô hình trại hè thiếu nhi như: *“Trại hè học từ thiên nhiên; trại sáng tác thơ văn; trại hè kỹ năng sống; trải nghiệm để trưởng thành....”*

4.8. Thành lập các CLB giáo dục kỹ năng sống tại các trường hoặc các cụm trường; tổ chức các lớp kỹ năng sống; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, sức khoẻ sinh sản vị thành niên. Phối hợp tổ chức các chương trình dạy bơi, học bơi, phòng chống đuối nước trong thanh thiếu nhi.

## **5. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng trường học Xanh – sạch – năng động giai đoạn 2020 – 2025**

5.1. Các trường thực hiện điểm giai đoạn 1 của kế hoạch xây dựng trường học Xanh – sạch – năng động chủ động đề ra lộ trình, xây dựng Kế hoạch thực hiện tại trường, thành lập Ban phụ trách. Chọn cư giáo viên tham dự đầy đủ các lớp tập huấn do tỉnh tổ chức.

5.2. Các trường còn lại chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung tại đơn vị, rà soát và tận dụng điều kiện sẵn có tại trường như Vườn rau, cây xanh, khuôn viên trồng hoa....để đưa ra lộ trình thực hiện ở giai đoạn tiếp theo của Kế hoạch.

5.3. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát tiến độ triển khai, kết quả thực hiện bước đầu của các trường: kết thúc học kỳ I năm học 2020 – 2021. Đánh giá, công nhận, sơ kết và nhân rộng những trường đạt các tiêu chí: Kết thúc năm học 2020 – 2021.

## **6. Tăng cường xây dựng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường**

6.1. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, Chi đội, thực hiện tốt kế hoạch xây dựng *“Chi đoàn 3 chủ động”*, triển khai tốt Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022, chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 – 2022 và kiểm tra, đánh giá theo quy định. Các cơ sở giáo dục bố trí tối thiểu mỗi tháng 1 tiết sinh hoạt Đoàn cho mỗi Chi đoàn, mỗi tuần 01 tiết sinh hoạt Đội cho mỗi Chi đội, đảm bảo tổ chức sinh hoạt Sao nhi đồng tại các Liên đội Tiểu học.

6.2. Đầu năm học, Chi uỷ, Chi bộ nhà trường làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Giám hiệu phối hợp cho ý kiến về chương trình công tác của Đoàn, Hội, Đội năm học mới, xác định kinh phí, điều kiện đảm bảo cho các hoạt động, chương trình trong năm. Định kỳ 3 tháng 1 lần đại diện Ban Thường vụ Huyện, Thành đoàn, Ban Giám hiệu nhà trường làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, nghe báo cáo tình hình học sinh và những kiến nghị, đề xuất của Đoàn, Hội, Đội. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa BTV Tỉnh đoàn với BGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chế độ chính sách cho Trợ lý thanh niên, Bí thư đoàn trường là học sinh. Chế độ chính sách cho giáo viên Tổng phụ trách đội.

6.3. Tổ chức tốt các hoạt động tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội. Nội dung tập huấn quan tâm đến triển khai thực hiện quyền trẻ em đối với các lớp dành cho Ban Chỉ huy Liên đội, giáo viên Tổng phụ trách Đội. Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội rèn luyện, trưởng thành và phát triển. Tạo điều kiện cho giáo viên tổng phụ trách đội tham gia trại Huấn luyện Kim Đồng và các lớp tập huấn cấp Trung ương và Khu vực.

6.4. Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong học sinh, cán bộ giáo viên trẻ, Giáo viên Tổng phụ trách Đội.

6.5. Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện 100% Bí thư Đoàn trường là học sinh và tổ chức Đại hội Đoàn trường đúng thời gian chương trình năm học đề ra.

### 7. Công tác khảo sát, kiểm tra

Trong năm học, Ban Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức thường xuyên hoạt động kiểm tra chuyên đề và khảo sát toàn diện đối với tổ chức Đoàn của 100% trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và 100% Liên đội của tỉnh. Khảo sát và chấm điểm kết quả xây dựng trường học xanh – sạch – năng động ở các trường điểm của tỉnh.

Riêng đối với kiểm tra chuyên đề sẽ tập trung vào việc triển khai: Chương trình rèn luyện đoàn viên, Chương trình rèn luyện đội viên, Chương trình rèn luyện phụ trách Đội; công tác kết nạp đoàn viên, đội viên, quản lý sổ, sách của Đoàn – Đội; việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn trường, Giáo viên Tổng phụ trách Đội.

## II. CÁC HOẠT ĐỘNG THAM GIA CẤP TRUNG ƯƠNG

STT	Nội dung hoạt động	Thời gian tổ chức
1.	Chương trình thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp “ <i>Chấp cánh ước mơ khởi nghiệp</i> ” dành cho học sinh, sinh	Tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12/2020

	viên	
2.	Hành trình “ <i>Những trái tim xanh</i> ”	Tháng 01, 3, 5/2021
3.	Liên hoan giáo viên trẻ có bài giảng Giáo dục công dân và lịch sử chất lượng năm 2020.	Tháng 11/2020
4.	Tuyên dương danh hiệu “ <i>Học sinh 3 tốt</i> ”, “ <i>Học sinh 3 rèn luyện</i> ”, “ <i>Sinh viên 5 tốt</i> ” các cấp	Tháng 10, 11, 12/2020; tháng 01/2021.
5.	Chương trình “ <i>Tri thức trẻ vì giáo dục</i> ” năm 2020. Phát động chương trình “ <i>Tri thức trẻ vì giáo dục</i> ” năm 2021.	Tháng 11/2020 và 5/2021
6.	Cuộc thi “ <i>Tự hào trong tôi</i> ” tuyên truyền các ca khúc về cách mạng, về Đoàn Thanh niên, về tuổi trẻ Việt Nam	Tháng 01, 02, 3/2021.
7.	Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “ <i>Ánh sáng soi đường</i> ” lần thứ IV, năm 2021	Tháng 02, 3, 4, 5/2021
8.	Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn các trường THPT, TTGDNN-GDTX theo 3 khu vực	Tháng 03,4/2021.
9.	Hội nghị giao ban Chủ tịch Hội đồng Đội, sơ kết học kỳ I năm học 2020 - 2021 và tổng kết hoạt động hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc năm 2020	Tháng 12/2020
10.	Tuyên dương và trao giải thưởng “ <i>Nhà giáo trẻ tiêu biểu</i> ”.	Tháng 11/2020
11.	Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, trao Giải thưởng Kim Đồng năm học 2020-2021 và Giải thưởng Cánh én hồng năm 2021	Tháng 5/2021
12.	Tham gia Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2021	Tháng 6, 7/2021
13.	Tham dự Festival Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi toàn quốc lần thứ VII - năm 2021.	Tháng 7/2021
14.	Trại sáng tác thơ văn Tuổi học trò và trao giải	Tháng 8/2021

	thường " <i>Cây bút tuổi hồng</i> "	
15.	Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021; triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022	Cuối tháng 7/2021

### III. CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG CẤP TỈNH VÀ CƠ SỞ

STT	Nội dung hoạt động	Quy mô tổ chức	Thời gian tổ chức cấp tỉnh	Đơn vị Chủ trì tổ chức	Đơn vị phối hợp
1.	Chương trình nâng bước đến trường, tiếp sức đến trường.	Các cấp	Tháng 9/2020	Tỉnh đoàn	Sở Giáo dục và Đào tạo
2.	Tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về Luật Trẻ em.	Cấp tỉnh và huyện	Tháng 02/2021	Tỉnh đoàn	Sở Giáo dục và Đào tạo
3.	Tổ chức Ngày hội " <i>Thiếu nhi vui, khỏe</i> " trong các Liên đội Tiểu học và Ngày hội " <i>Tiến bước lên Đoàn</i> " trong các Liên đội Trung học cơ sở và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.	Các cấp	Tháng 02 - 3/2021	Tỉnh đoàn	Sở Giáo dục và Đào tạo
4.	Tổ chức các hoạt động thi đua trong tổ chức Đội chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.	Các cấp	Tháng 9 - 10/2020	Tỉnh đoàn - Sở Giáo dục và Đào tạo	Tỉnh đoàn - Sở Giáo dục và Đào tạo
5.	Tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.	Các cấp	Tháng 4 - 5/2021	Tỉnh đoàn	Sở Giáo dục và Đào tạo
6.	Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.	Các cấp	Tháng 6/2021	Tỉnh đoàn - Sở Giáo dục và Đào tạo	Tỉnh đoàn - Sở Giáo dục và Đào tạo
7.	Tổ chức chương trình " <i>Đêm hội Trăng rằm - Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Bến Tre</i> " nhân dịp Tết Trung thu ở tất cả các cơ sở Đội trong tỉnh.	Các cấp	Tháng 9/2020	Tỉnh đoàn	Sở Giáo dục và Đào tạo



8.	Tổ chức trại huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi giáo viên làm tổng phụ trách Đội	Cấp tỉnh và cấp huyện	Tháng 10/2020	Tỉnh đoàn	Sở Giáo dục và Đào tạo
9.	Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Chỉ huy đội	Các cấp	Đầu năm học 2020 - 2021	Tỉnh đoàn	Sở Giáo dục và Đào tạo
10.	Triển khai thực hiện và tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.	Cấp tỉnh	Tháng 9/2020	Tỉnh đoàn - Sở Giáo dục và Đào tạo	Tỉnh đoàn - Sở Giáo dục và Đào tạo
11.	Tổ chức cuộc thi viết "Kể bạn nghe về quê hương tôi"	Cấp tỉnh	Tháng 9/2020 - 2/2021.	Tỉnh đoàn	Sở Giáo dục và Đào tạo
12.	Tổ chức chương trình "Pháp luật tuổi 18 - Vòng tay yêu thương"	Cấp tỉnh	Tháng 10/2020	Tỉnh đoàn - Sở Giáo dục và Đào tạo	Tỉnh đoàn - Sở Giáo dục và Đào tạo
13.	Khảo sát công tác Đoàn, Đội trường học học kỳ I, năm học 2020 - 2021.	Các cấp	Tháng 01/2021	Tỉnh đoàn	Sở Giáo dục và Đào tạo
14.	Trại huấn luyện Trần Văn Ôn tỉnh Bến Tre lần thứ IV năm 2021.	Các cấp	Tháng 01/2021	Tỉnh đoàn	Sở Giáo dục và Đào tạo
15.	Tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; Tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 rèn luyện, Học sinh 3 tốt; Cuộc thi "Tôi là thủ lĩnh thanh niên trường học"	Các cấp	Tháng 9/2020 - Tháng 1/2021	Tỉnh đoàn	Sở Giáo dục và Đào tạo
16.	Họp mặt Đảng viên được kết nạp từ HSSV.	Cấp tỉnh	Tháng 02/2021	Tỉnh đoàn	Sở Giáo dục và Đào tạo
17.	Liên hoan Aerobic thiếu nhi	Các	Tháng	Giao	Sở Giáo dục

		cấp	2/2021	Trung tâm hoạt động TTN thực hiện	và Đào tạo
18.	Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bến Tre	Cấp huyện, Cấp tỉnh	Tháng 9/2020 - 5/2021	Tỉnh đoàn	Sở Giáo dục và Đào tạo.
19.	Tổ chức Kỳ họp Hội đồng Trẻ em cấp tỉnh trước các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh	Cấp huyện, Cấp tỉnh	Tháng 5, 11/2021	Tỉnh đoàn	Sở Giáo dục và Đào tạo.
20.	Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi”	Các cấp	Tháng 6,7/ 2021	Tỉnh đoàn	Sở Giáo dục và Đào tạo
21.	Hội thi Vẽ tranh Xuân hè	Các cấp	Tháng 6/2021	Giao Trung tâm hoạt động TTN thực hiện	Sở Giáo dục và Đào tạo
22.	Chương trình “Học kỳ trong quân đội”	Các cấp	Tháng 6, 7/2021	Giao Trung tâm hoạt động TTN thực hiện	Sở Giáo dục và Đào tạo
23.	Tổ chức Trại hè thiếu nhi, Liên hoan Thiếu nhi nghèo vượt khó 2021 (tháng 7/ 2021).	Các cấp	Tháng 7/2021	Tỉnh đoàn	Sở Giáo dục và Đào tạo
24.	Hoạt động đội hình “Khăn hồng tình nguyện”.	Các cấp	Tháng 7,8/ 2021	Tỉnh đoàn	Sở Giáo dục và Đào tạo
25.	Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đội hình “Niềm tin xanh – Hoa phượng đỏ”	Các cấp	Tháng 7/2021	Tỉnh đoàn	Sở Giáo dục và Đào tạo

26.	Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2019 - 2020.	Cấp tỉnh	Tháng 8/2021	Tỉnh đoàn	Sở Giáo dục và Đào tạo
27.	Tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu.	Các cấp	Tháng 11/2021	Tỉnh đoàn	Sở Giáo dục và Đào tạo
28.	Tổ chức chương trình “ <i>Học làm người có ích</i> ”	Các cấp	Cả năm học	Tỉnh đoàn	Sở Giáo dục và Đào tạo
29.	Chương trình “ <i>Thắp sáng ước mơ khởi nghiệp Tuổi trẻ Bến Tre</i> ”.	Các cấp	Cả năm học	Tỉnh đoàn	Sở giáo dục và Đào tạo
30.	Tổ chức Chương trình “ <i>Trải nghiệm cuộc sống quanh em</i> ”	Các cấp	Cả năm học	Giao Trung tâm hoạt động TTN thực hiện	Sở Giáo dục và Đào tạo
31.	Tổ chức chương trình “ <i>Em yêu lịch sử Việt Nam</i> ”.	Các cấp	Cả năm học	Tỉnh đoàn	Sở giáo dục và Đào tạo
32.	Triển khai Ngân hàng ý tưởng học sinh, sinh viên Bến Tre	Các cấp	Cả năm học	Tỉnh đoàn	Sở giáo dục và Đào tạo
33.	Tổ chức khảo sát tiến độ triển khai, kết quả thực hiện bước đầu của các trường: kết thúc học kỳ I năm học 2020 – 2021	Cấp tỉnh	Tháng 12/2020	Tỉnh đoàn – Sở Giáo dục và Đào tạo	Tỉnh đoàn – Sở Giáo dục và Đào tạo
34.	Tổ chức đánh giá, công nhận, sơ kết và nhân rộng những trường đạt các tiêu chí: Kết thúc năm học 2020 – 2021.	Cấp tỉnh	Tháng 6/2021	Tỉnh đoàn – Sở Giáo dục và Đào tạo	Tỉnh đoàn – Sở Giáo dục và Đào tạo

## IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

### 1. Cấp tỉnh

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Giám đốc Sở GD&ĐT phối hợp chỉ đạo, theo dõi và kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp năm học 2020 - 2021. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động cấp huyện, thành phố, cơ sở; các hoạt động cấp tỉnh, tham dự các hoạt động cấp khu vực và toàn quốc trong năm học. Tiến hành kiểm tra, đánh giá, khen thưởng việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Sở GD&ĐT trích một phần kinh phí của sự nghiệp giáo dục được giao theo phân cấp hỗ trợ hoạt động liên ngành cho Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong trường học cấp huyện, thành phố và tham gia hoạt động cấp tỉnh.

- Tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp khi kết thúc năm học.

### 2. Cấp huyện, thành phố

- Các Huyện, Thành đoàn, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, Ban Giám hiệu các trường THPT, các Trung tâm GDNN-GDTX cụ thể hóa chương trình phối hợp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

- Các Huyện, Thành đoàn chủ động xây dựng các kế hoạch phối hợp với Phòng GD&ĐT đồng thời thống nhất kinh phí Phòng GD&ĐT dự chi cho hoạt động Đội và Phong trào Thiếu nhi của huyện, thành phố trong năm học 2020 - 2021. Xây dựng kế hoạch phối hợp với BGH các trường THPT, Ban Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX về việc tổ chức các hoạt động công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên tại các trường (*đơn vị*).

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố trích một phần kinh phí của sự nghiệp giáo dục được giao theo phân cấp hỗ trợ hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong trường học cấp huyện, thành phố và tham gia hoạt động cấp tỉnh.

- Các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, các Phòng GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chi kinh phí (*theo quy định*) cho hoạt động của Đoàn trường, hoạt động của Liên đội, đồng thời tạo điều kiện về thời gian và chi công tác phí cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội khi được điều động tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội các cấp.

- Báo cáo tổng kết chương trình phối hợp chậm nhất vào **ngày 29/5/2021** gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo, qua Phòng Chính trị tư tưởng, email: [phongchinhtritutuong@bentre.edu.vn](mailto:phongchinhtritutuong@bentre.edu.vn) và Tỉnh đoàn qua Ban Thanh thiếu nhi trường học, email: [doandoibentre@gmail.com](mailto:doandoibentre@gmail.com).

Trên đây là Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn với Ban Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre về việc chỉ đạo tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong trường học năm 2020 – 2021; đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn, Ban Lãnh đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, Ban Lãnh đạo các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX tiến hành phối hợp triển khai, thực hiện đạt hiệu quả.

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  
PHÓ GIÁM ĐỐC

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN**  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC



**Bùi Minh Nhật**



**Lâm Như Quỳnh**

**Nơi nhận:**

- Bộ GD&ĐT (Vụ CTHS-SV);
- HĐĐ Trung ương;
- Ban TNTH TW Đoàn;
- Ban Công tác thiếu nhi;
- Đ/c Nguyễn Lưu Trà My - Chuyên viên Ban TNTH TW Đoàn;
- UBND Tỉnh Bến Tre;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- BGĐ Sở GD&ĐT;
- BTV Tỉnh đoàn;
- Ban TTH-TH Tỉnh đoàn;
- Phòng Chính trị Tư tưởng – Sở GD&ĐT tỉnh;
- BLĐ UBND các huyện, thành phố;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- BTV các Huyện, Thành đoàn;
- Trường THPT Chuyên Bến Tre;
- BGH Các trường THPT;
- BGĐ Trung tâm GDNN-GDTX;
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu VT.